

## 4 Thái Bình

### TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 25/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) báo cáo kết quả phòng, chống dịch Covid-19 và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trước những diễn biến mới của dịch. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự họp.

Tính đến sáng ngày 25/2, Thái Bình chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Qua hệ thống giám sát, theo dõi đã phát hiện 24 trường hợp nghi nhiễm. Các trường hợp này đều được cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm. Đến nay, 24 trường hợp có kết quả âm tính với

Covid-19. 18 trường hợp nghi nhiễm vẫn đang được ngành Y tế cách ly. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hiện nay đang diễn biến phức tạp. Ngoài Trung Quốc đã có hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm Covid-19, trong đó Hàn Quốc và Nhật Bản có số lượng người nhiễm Covid-19 cao. Số lao động và du học sinh của Thái Bình tại Hàn Quốc đông, nhiều người có thể trở về nghỉ đông và tránh dịch nên có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Từ ngày 22 - 25/2, toàn tỉnh có 16 người từ Hàn Quốc trở về. Những trường hợp này đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Sau khi nghe báo cáo tình hình và các giải pháp phòng, chống trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực và kết quả bước đầu đạt được trong công tác phòng, chống dịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, trước những diễn biến mới, phải

tập của dịch Covid-19, cùng với Ban Chỉ đạo của tỉnh, các cấp, ngành, địa phương phải tích cực vào cuộc phòng, chống dịch, có biện pháp sàng lọc, cách ly cần thiết, tổ chức cách ly tập trung, không thực hiện cách ly tại gia đình. Công tác phòng, chống dịch phải có sự chuẩn bị thật tốt, dự phòng thật chủ động theo phương châm “4 tại chỗ”. Các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người thấy được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, con đường lây lan, cách phòng tránh, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong phòng, chống dịch. Cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương nắm bắt di biến động về nhân khẩu, hộ khẩu tại địa phương; quản lý, giám sát, cách ly những người đến từ vùng có dịch; chủ động chuẩn bị địa điểm thu dung, tổ chức cách ly tập trung, không thực hiện cách ly tại gia đình. Trong quá trình tổ chức cách ly tập trung phải bảo đảm những điều kiện sinh hoạt tối thiểu và các hoạt động văn hóa, tinh thần cho người cách ly. Địa phương, đơn vị nào lơ là để dịch

lây lan thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

Các ngành, đơn vị chức năng thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong công tác phòng, chống dịch. Ngành Y tế tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo việc chuẩn bị đội ngũ thầy thuốc tham gia phòng, chống dịch, chính sách cho những người ở tuyến đầu phòng, chống dịch; đề xuất việc mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống khi dịch lây lan ra cộng đồng; tư vấn, khám sàng lọc, cách ly, điều trị cho những người đi từ vùng có dịch về; kiểm soát quy trình cách ly... Ngành Công an làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, nhất là đối với người nước ngoài, người quản lý, giám sát, cách ly những người đến từ vùng có dịch; chủ động chuẩn bị địa điểm thu dung, tổ chức cách ly tập trung; kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm hoặc chống đối; giám sát chặt chẽ những người cách ly. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho cách ly tập trung,

bảo đảm những điều kiện sinh hoạt tối thiểu và các hoạt động văn hóa, tinh thần cho người cách ly; phối hợp nắm tình hình, số lượng người từ vùng có dịch về và giám sát chặt chẽ những người cách ly. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp quản lý, giám sát lao động người nước ngoài đến Thái Bình làm việc, nhất là những người từ vùng có dịch về; rà soát, nắm bắt những người ở nước ngoài về Thái Bình, chủ động thông báo với các địa phương; tạm dừng cấp phép cho lao động người nước ngoài vào Thái Bình làm việc, nhất là người đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch; trường hợp đặc biệt phải thực hiện cách ly theo quy định.

Các ngành, cơ quan, đơn vị khác chủ động, tích cực tham gia các nhiệm vụ phòng, chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh. Người đứng đầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần xác định chống dịch trong thời điểm này là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Để tập trung phòng, chống dịch, thời gian tổ chức các hoạt động gắn với lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh sẽ lùi một tháng so với kế hoạch.

**HOÀNG LANH**

đầu tư phát triển nguồn điện từ nhiên liệu sạch, góp phần giảm tác động đến môi trường, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, vận tải, dịch vụ liên quan... Công suất dự kiến của dự án 4.500MW.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Điện - Khí LNG tại Thái Bình. Theo đó, dự án Trung tâm Điện - Khí LNG được triển khai sẽ giúp bù đắp công suất cho các dự án của ngành điện đang bị chậm tiến độ, thay thế các nguồn điện truyền thống, chia sẻ gánh nặng tài chính cho ngành điện trong

với công suất 4.500MW là rất cần thiết và Thái Bình đang có rất nhiều lợi thế để thực hiện dự án này, nhất là khi Khu kinh tế Thái Bình với quy mô 30.583ha, tuyến đường bộ ven biển đang được triển khai, kết nối với các tỉnh, thành phố trong khu vực... Tỉnh cũng đang thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ là khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch. Vì thế, chủ trương đầu tư của Công ty là rất phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chấp thuận với các kiến nghị của Công ty, đề nghị Công ty phối hợp với các ngành chuyên môn

của tỉnh hoàn thiện chủ trương, đề xuất với các bộ, ngành và Chính phủ cấp huyện, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; nghiên cứu và hoàn thiện lại chủ trương đầu tư dự án bảo đảm tính khả thi cao, có cam kết chủ trương đầu tư về quy mô, số vốn, công nghệ, bảo vệ môi trường, nghĩa vụ tài chính với địa phương, bảo đảm về hiệu quả kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ báo cáo các bộ, ngành và Chính phủ xem xét. Công ty phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện chủ trương đầu tư.

**THU HIỀN**

### THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 25/2, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam về chủ trương đầu tư Trung tâm Điện - Khí LNG tại Thái Bình. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam giới thiệu khái quát tình hình hoạt động, kết quả nổi bật trong sản xuất, kinh doanh của Công ty trong những năm qua và chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Điện - Khí LNG tại Thái Bình. Theo đó, dự án Trung tâm Điện - Khí LNG được triển khai sẽ giúp bù đắp công suất cho các dự án của ngành điện đang bị chậm tiến độ, thay thế các nguồn điện truyền thống, chia sẻ gánh nặng tài chính cho ngành điện trong

### TẬP TRUNG XÂY DỰNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

Năm 2019, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh được gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng viễn thông, bảo đảm chất lượng đường truyền, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin góp phần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo đã ban hành 27 văn bản, kế hoạch nhằm tạo cơ sở,

môi trường pháp lý để triển khai hoạt động ứng dụng CNTT, xây dựng CQĐT. 8/8 huyện, thành phố sử dụng công dịch vụ công trực tuyến để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến ở các mức độ, triển khai ứng dụng kỹ số văn bản điện tử đến cấp xã. Toàn tỉnh chấp được 4.947 chứng thư số; cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện cung cấp 607/1.801 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên. 6.500 máy tính của 100% cơ quan nhà nước 3 cấp được cài đặt phần mềm diệt virus tập trung, 10 cơ quan được tiêu

### HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Năm 2020, mục tiêu của ngành Y tế là nâng số giường bệnh trên một vạn dân (không kể giường bệnh tại trạm y tế xã) lên 28 giường; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%, đồng thời phấn đấu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế các tuyến, đáp ứng sự hài lòng của người dân, từng bước thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh; tập trung phát triển nhân lực y tế và ứng

dụng khoa học công nghệ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy y tế theo hướng tinh gọn...

Về phòng, chống dịch Covid-19, tỷ lệ Việt Nam, 16 trường hợp dương tính với Covid-19 đã được điều trị khỏi. Tuy nhiên, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, hơn 30 quốc gia trên thế giới đã có người nhiễm Covid-19. Chủ động phòng, chống dịch trong thời điểm này, các địa

phối xử lý sự cố an ninh mạng. Các dự án ứng dụng CNTT dùng chung và xây dựng đô thị thông minh của tỉnh được triển khai theo đúng lộ trình...

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả, những hạn chế, tồn tại, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng CQĐT tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh Thái Bình ghi nhận và biểu dương những nỗ

phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp như: phát hiện sớm, chủ động phòng, cách ly kịp thời, không để dịch lây lan...

Sau khi nghe báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch của ngành Y tế, các địa phương, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đây là dịch bệnh nguy hiểm; việc kiểm soát dịch đã được thực hiện tốt tại Việt Nam, các kịch bản cho các tình huống phòng, chống dịch đã được xây dựng... Song

lực, cố gắng của các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng CQĐT tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong đó cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được tỉnh giao. Tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách đầy đủ nhằm triển khai xây dựng, phát triển CQĐT, đô thị thông minh tỉnh Thái Bình, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân

trước những diễn biến mới của dịch, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương không lơ là, thực hiện tốt việc kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây cũng như việc cách ly người về từ vùng dịch; đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân tham gia cùng chính quyền phòng, chống dịch. Tỷ kinh nghiệm phòng, chống dịch cần xây dựng các phương án để áp dụng cho những lần phòng, chống dịch sau. Các biện pháp phòng, chống dịch phải được thực hiện nghiêm túc, dứt khoát. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ

### Ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái

Sáng ngày 25/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2020 - 2022.

Chương trình phối hợp giữa 4 ngành trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2020 - 2022 tập trung vào các nội dung: xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; tổ chức truyền thông đối với các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái, gây bức xúc trong dư luận, tổ chức hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai các hoạt động; giám sát hoạt động tư pháp đối với các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái theo quy định tại Điều 33 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái thông qua bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ hội liên hiệp phụ nữ các cấp và biên soạn, xây dựng tài liệu liên quan đến công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái.

Chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường mối liên kết giữa 4 ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; bảo đảm các vụ việc liên quan đến xâm phạm phụ nữ, trẻ em gái được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới.

**XUÂN PHƯƠNG**

#### Thứ tư, ngày 26 tháng 2 năm 2020

### CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 25/2, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tiếp nhận, tổ chức cách ly tập trung những người về từ vùng có dịch Covid-19.

Trường Quân sự tỉnh (xã Đông Phong, huyện Đông Hưng) được lựa chọn là đơn vị tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung những người về từ vùng có dịch. Để thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cách ly, đến nay Trường Quân sự tỉnh đã chuẩn bị 2 dãy nhà với hệ thống khép kín gồm 200 giường, trang bị đầy đủ đồ dùng lưu trú đúng nhu cầu cho những người từ vùng có dịch về đây cách ly. Trường cũng đã tiến hành tổng vệ sinh, phun hóa chất khử trùng toàn bộ khu vực cách ly. Ngoài ra, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch dự trù trang thiết bị, vật tư, nhân lực để tiếp nhận, quản lý và chăm sóc sức khỏe cho những người cách ly.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh công tác phối hợp, chuẩn bị chu đáo của các ngành, đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí yêu cầu tất cả các công dân từ vùng có dịch trở về phải vào thẳng đây để cách ly, nếu không chấp hành sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Trường Quân sự tỉnh và ngành Y tế phối hợp chặt chẽ, bổ sung thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở thuốc và các điều kiện cần thiết khác tại khu vực cách ly để phục vụ tốt nhất cho những người cách ly trong thời gian cách ly tại đây. Xây dựng phương án chủ động ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, đặc biệt dự phòng phương án nêu lượng người từ vùng có dịch trở về lớn. Tổ chức tuyên truyền thuyết giảng, liên tục trong đơn vị về thông tin tình hình, sự nguy hiểm của dịch Covid-19 nếu lây lan ra cộng đồng, quyền lợi và trách nhiệm của mọi người để tự giác chấp hành các quy định khi cách ly tại đây. Cùng với thực hiện chăm sóc hàng ngày về y tế, đơn vị tạo điều kiện để các công dân trong những ngày cách ly tại đây tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, tạo tinh thần, tâm lý thoải mái.

Hiện nay, qua thống kê sơ bộ, người Thái Bình đang lao động tại tỉnh Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc khoảng 2.600 - 2.700 người, chưa kể du học sinh và lao động tự do; số người Hàn Quốc, Trung Quốc... làm việc trên địa bàn tỉnh cũng rất lớn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đây sẽ là cơ sở chính để tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung; vì vậy, bên cạnh bảo đảm điều kiện cho việc tiếp nhận, tổ chức cách ly thì cần bảo đảm tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ y bác sĩ làm nhiệm vụ tại đây. Đồng chí nhấn mạnh, việc cách ly, theo dõi người trở về từ vùng có dịch Covid-19 được xem là giải pháp quan trọng nhất hiện nay nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

**MANH CƯỜNG**

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

và phát triển nông thôn tỉnh đang thực hiện một số dự án: 3 dự án thuộc chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng; 4 dự án thuộc chương trình nâng cấp hệ thống đê sông tỉnh Thái Bình; 2 dự án thuộc chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu và tăng trưởng xanh; 11 dự án xử lý cấp bách các công trình đê biển bị sự cố ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017.

Ngoài ra, còn một số dự án khác: xử lý cấp bách tuyến đê, kè thuộc đê tả sông Hồng đoạn từ K158+150 đến K159+550 huyện Vũ Thư; dự án nâng bãi ổn định đê biển số 8 từ K26+700 đến K31+700 huyện Thái Thụy, kết hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp, dịch vụ; dự án nắn tuyến đê biển số 8 từ K26+700 đến K31+700, kết hợp giao thông huyện Thái Thụy... Năm 2020, dự kiến sẽ có 9 dự án được khởi công mới, trong đó có 8 dự án nâng cấp đê điều xung yếu cần xử lý cấp bách và dự án nâng cấp đê tuyến I Bình Thanh, Bình Định, Hồng Tiến (triển đê Hồng Hà II) huyện Kiến Xương...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong dự án.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những công việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã thực hiện được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đẩy nhanh tiến độ các dự án được giao để phát huy hiệu quả công tác phòng, chống lụt, bão.

Đối với những công trình đang thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư thi công vượt tiến độ được giao; đối với những công trình đã có kế hoạch bố trí vốn thì tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai đầu tư xây dựng trong thời gian sớm nhất.

Trong quá trình triển khai thực hiện phải quản lý, giám sát chặt chẽ về chất lượng, khối lượng công trình, tuân thủ theo đúng thiết kế. Đối với một số dự án tại hai huyện Thái Thụy, Thiệu Hải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh khẩn trương rà soát lại các hạng mục, lý trình để không trùng với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình... Về một số kiến nghị, đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành tham mưu, trình lãnh đạo UBND tỉnh để kịp thời xem xét, giải quyết...

#### ĐÔNG HUNG

## 91,8% chỉ bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội

Sáng ngày 25/2, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và một số văn bản của trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Huyện ủy Đông Hưng.

Sau khi có văn bản, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức chuẩn bị Chỉ thị số 35, các văn bản của trung ương, của tỉnh và của cấp ủy về đại hội đảng bộ các cấp. Xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và các văn bản liên quan. Đến nay, Đông Hưng có 431 chỉ bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội (đạt 91,8%), còn 38 chỉ bộ chưa tổ chức đại hội. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành đại hội chỉ bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong tháng 2/2020. Các đảng bộ, chỉ bộ cơ sở cơ bản xây dựng xong báo cáo chính trị, tổ chức lấy ý kiến đóng góp tại đại hội chi bộ và các tầng lớp nhân dân. 100% đảng bộ, chỉ bộ cơ sở sẽ tiến hành đại hội đủ 4 nội dung theo quy định. Đại hội Đảng bộ huyện dự kiến diễn ra cuối tháng 6/2020. Công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện được thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề về công tác chỉ đạo đại hội chi bộ, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức đại hội, nhất là về công tác nhân sự; công tác tuyên truyền; việc tổ chức thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị...

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35 tại xã Đông Hợp.

**ĐỖ HIỀN**

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG